
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 187  —  187. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um tónlistarnám.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Er í undirbúningi lagabreyting þess efnis að ríkisvaldið beri kostnaðinn af tónlistarnámi
á framhaldsstigi eins og öðru námi á framhaldsskólastigi?


